



บทที่ 486  
บทสวดวันปีใหม่ 2024

ข้าแต่พระเป็นเจ้า บทสวดนี้เป็นบทแรกที่ลูกเขียนถวายแด่พระองค์ในปี 2024 เช่นทุกบท ลูกเขียนด้วยความเชื่อความศรัทธา ความเคารพรัก และความกตัญญูอย่างสูงสุดพระเจ้าข้า

ในการก้าวขั้นต่อไปในชีวิตในปีใหม่ 2024 นี้ ลูกขอกราบ ณ แทบพระบาทของพระองค์ด้วยความถ่อมตนอย่างสูงสุด เพื่อพิจารณาไตร่ตรองว่าในปีที่ผ่านมา ลูกได้ทำตนเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งอย่างดีที่สุดหรือไม่ หากลูกมีข้อบกพร่องที่ควรแก่การปรับปรุง ขอพระองค์โปรดประทานอภัยแก่ลูก และโปรดประทานพระพร ปรีชาญาณ และพลังกำลังแก่ลูก เพื่อว่าลูกจะได้สามารถรับใช้พระองค์ได้อย่างเต็มกำลังในปีใหม่นี้และปีต่อๆ ไปพระเจ้าข้า

ในปี 2023 ที่ผ่านมา ลูกได้เรียนรู้มากมาย แม้ว่าในวัยของชีวิตจริง อิกียี่สิบกว่าปี ลูกก็จะมีอายุครบ 100 แล้ว แต่ในวัยของการเป็นคริสตชน ลูกรู้สึกว่าการเป็นคริสตชน ลูกรู้สึกว่าการเป็นคริสตชนที่ดียิ่งขึ้น 😊 และยังมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้อีกมากมายในการเป็นคริสตชนที่ดียิ่งขึ้น

The Greatest lesson I have learned is that I still have a lot to learn. 😊

เหนือสิ่งอื่นใด ในปีที่ผ่านมา ลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Synodality หรือ การก้าวเดินไปด้วยกัน การรับใช้พระเจ้าแบบประมิตกลับหัว การพายเรือไปที่ลึกและออกมหาสมุทรไปเลย การทำตัวแบบศักดิ์เศสของลูก โดยที่ในตอนนั้น ลูกยังไม่รู้จักว่าศักดิ์เศสเป็นใครด้วยซ้ำ การเรียนรู้จากโยนาห์และการสร้างถนนที่ลูกกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน

เริ่มต้นจากพระวาจาบทนี้

**“มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ท่านไปทำงานเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่ เพื่อว่าท่านจะขอสั่งไต่จากพระบิดาในนามของเรา พระบิดาจะประทานแก่ท่าน” ยอห์น 15:16**

ใช่เลย พระเจ้าข้า ลูกน้อมรับพระบัญชาของพระองค์ด้วยความเต็มใจ และความถ่อมตนอย่างที่สุด และลูกไม่เคยปฏิบัติตนอย่างโยนาห์เลยพระเจ้าข้า

**“เขาทั้งหลายจึงจับโยนาห์ โยหลงไปในทะเล” โยนาห์ 1:15**

แล้วลูกก็ได้รับกระแสเรียกให้พายเรือออกไปที่ลึก ซึ่งลูกก็ทำตาม โดยลูกทราบในใจอยู่แล้วว่า จะต้องเจอลมมรสุม เจอพายุ แม้ว่าลูกจะเตรียมตัวเตรียมใจดีอย่างไรก็ตาม ลูกก็ยังเป็นแค่ลูกของพระองค์ตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่น่าอ่อนแอ ลูกสวดภาวนาอธิษฐานอย่างร้อนรนและเข้มข้น และพระองค์ก็ทรงปลอบประโลมใจของลูกด้วยพระวาจาบทนี้

**“แต่ท่านทั้งหลายจงเข้มแข็ง อย่าท้อถอย เพราะการงานของท่านจะได้รับบำเหน็จ” 2 พงศาวดาร 15:7**



“จงเข้มแข็ง กล้าหาญ และลงมือทำเถิด อย่ากลัวเลย อย่าท้อแท้

เพราะว่าพระยาเวห์พระเจ้าของพ่อสถิตกับลูก พระองค์จะไม่ทรงทำให้ลูกต้องผิดหวังหรือละทิ้งลูก จนกว่าลูกจะทำงานทุกอย่างเกี่ยวกับภารกิจในพระวิหารของพระยาเวห์จนสำเร็จ” 1 พงศาวดาร 28:20

แล้วพระองค์ก็ประทานพระพร ประทานปัญญาแก่ลูกในการมองและวิธีแก้ไขปัญหิต่างๆ 😊

“แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์” ลูกา 24:45

ลูกวิเคราะห์ว่าปัญหิต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ จนถึงปัญหาการเกิดสงคราม สาเหตุหลักคือ “ความเป็นมนุษย์” ไซ้เลย และลูกก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ดังนั้น การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือ “การก้าวข้ามตัวเอง”

ด้วยการสวดภาวนาอย่างสุดจิตสุดใจและการจุ่มตัวในพระวาจาอย่างทั้งครบ ในที่สุด ลูกก็บอกกับตัวเองว่า “ฉันก้าวข้ามตัวเองได้แล้ว” 😊 😊 😊

กับคำถามที่ว่า ทำไมในวัยนี้ ลูกไม่ใช่ชีวิตอย่างสบายๆ มาริเริ่มโครงการแจกอาหารให้เหยี่ยวยากเปล่าๆ ลูกจะตอบว่า “ฉันกำลังสร้างถนนให้ตัวเอง เดินทางไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อวันนั้นที่ฉันล้มตื่น และชวนเพื่อนๆ และผู้เกี่ยวข้องให้ร่วมเดินทางไปด้วย ในเวลาเดียวกัน หากผู้ได้รับการชวนเห็นการสร้างถนนเช่นนี้ของลูกเป็นสิ่งดี จะไปสร้างถนนเอง ก็เป็นสิ่งดีด้วย ช่วยกันสร้างถนนหลายๆ สาย มุ่งหน้าไปรับใช้พระเจ้าด้วยกันในสักวันหนึ่ง”

😊 😊 😊

แล้วลูกก็เริ่มต้นปีใหม่ 2024 ด้วยหัวใจที่เบิกบาน เปี่ยมไปด้วยพระพรจากพระวาจามากมายที่พระองค์ตรัสกับลูก

“ผู้มีใจกว้างมองเห็นความต้องการของผู้อื่นจะได้รับพร

เพราะเขาแบ่งอาหารของตนแก่คนยากจน” สุภาษิต 22:9

“พระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมของท่านด้วย ท่านจะมั่งคั่งบริบูรณ์ทุกประการ เพื่อจะแจกจ่ายได้อย่างใจกว้าง ทานบริจาคของท่านซึ่งเราจะจัดแจกนี้ จะทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้า การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังบังเกิดผลมากมาย การบริจาคนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านเชื่อฟังข่าวดีของพระคริสตเจ้า เพราะคนจำนวนมากจะขอบพระคุณพระเจ้า ดังที่ท่านประกาศยืนยันความเชื่อ ทุกคนจะถวายพระเกียรติแต่พระเจ้า เพราะความใจกว้างที่ทำให้ท่านแบ่งปันทรัพย์สินกับพวกเขาและกับทุกคน” 2 โครินธ์ 9:10-14

ลูกขอจบบทสวดนี้ว่า

ลูกขอถวายชีวิตทั้งครบในการรับใช้พระองค์ ขอพระองค์โปรดประทานพระพรและโอกาสแก่ลูกในการรับใช้พระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ อาแมน

ในบทสวดของลูกฉบับหน้า ลูกจะเขียนถวายพระองค์ว่าลูกทำตัวเป็นศักดิ์เศียสอย่างไร

อาแมน

ลูกขอพร: องค์คนเน่

